

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 13/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Hội đồng Thành phố, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng. Ngày 09/8/2018, Ủy ban Thường vụ Hội đồng Thành phố, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và các nghị quyết 07, 08, 09 của Tỉnh ủy. Dành Hội nghị Hội đồng Thành phố có các nghị chí trong Ban Chấp hành Ủy ban, TTHND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức cán bộ phường Tân Dân phố, trên 200 nghị viên của Ủy ban.



Ủy ban Thường vụ Hội đồng Thành phố trao tặng Huy hiệu Đảng ngày 19/5/2018 cho các nghị viên

Thông qua Hội nghị cán bộ, nghị viên Ủy ban Hội đồng Thành phố, tiếp thu nội dung tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Chiến lược chính sách tài chính và vị trí cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng trí thức và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Chiến lược chính sách bảo hiểm xã hội". Nghị quyết số 07-NQ/TU về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2025 và những năm tiếp theo"; Nghị quyết số 08-NQ/TU về "Yêu cầu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2025 và những năm tiếp theo"; Nghị quyết số 09-NQ/TU về "Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới".

Công tích Hội nghị Ban Thường vụ Hội đồng Thành phố trao tặng Huy hiệu Đảng ngày 19/5/2018 cho 09 nghị chí nghị viên 70, 55, 45 và 40 năm tuổi Đảng.

Sau khi quán triệt, triển khai Ủy ban Thường vụ Hội đồng Thành phố theo số 15/15 chỉ thị Ủy ban Thường vụ Hội đồng Thành phố thảo luận sâu các nội dung tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Nghị quyết số 07, 08, 09 của Tỉnh ủy và triển khai viết bài thu hoạch./.

Công Lc